

Vấn đề phát triển đô thị hóa nông thôn của Trung Quốc

Báo cáo tại Đại hội Đảng lần thứ XVII của Trung Quốc cho biết nước này cùng lúc tiến hành đồng bộ “Bốn hiện đại hóa” là công nghiệp hóa, công nghệ hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa nông thôn nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Trung Quốc đang bước vào thời kỳ đô thị hóa nhanh chóng, chính quyền địa phương, các phương tiện truyền thông đại chúng, các tổ chức chính trị và toàn bộ người dân đều tham gia vào quá trình phát triển mới này. “Đô thị hóa nhân dân” trở thành vấn đề cốt lõi để xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình đô thị hóa nông thôn đó, người nông dân nhận ra tầm quan trọng của việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cũng như các hoạt động sản xuất, sinh hoạt, chính trị trong địa phương mình sinh sống. Chính quyền địa phương vì thế cũng có sự thay đổi và đưa ra những chính sách phát triển địa phương trên lộ trình đô thị hóa, đặc biệt là các chính sách về đất đai. Đầu năm 2013, Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị nông thôn Trung Quốc ban hành văn bản “Thí điểm quy hoạch làng quốc gia” với mục đích dù đô thị hóa nhưng vẫn phải giữ được bản sắc địa phương, tôn trọng các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương, bảo tồn thiên nhiên, hạn chế việc lạm dụng đô thị hóa để xây dựng ở tại các công trình mới không thực sự cần thiết cho địa phương. Đô thị hóa phải chú trọng nâng cao trình độ và nhận thức của người dân chứ không chỉ chú trọng đô thị hóa đất đai.

“Phối hợp các ngành sản xuất” đem lại lợi ích khi liên kết sản xuất

Xây dựng các cộng đồng nông thôn mới không chỉ thay đổi cách sinh hoạt của người dân, mà hoạt động, phương thức sản xuất của người nông dân bao đời nay cũng bị ảnh hưởng. Chính vì thế cần có quy hoạch ngành nghề phù hợp với từng địa phương, không chỉ giúp người dân duy trì sản xuất mà còn đảm bảo sự phối hợp các ngành nghề khác nhau trong vùng để đem lại lợi ích kinh tế cho người dân và địa phương. Du lịch nông thôn cũng là một trong những ngành dịch vụ cần được khai thác và đầu tư phát triển. Đặc biệt là ở những địa phương có điều kiện tự nhiên sẵn có, phát triển hình thức du lịch sinh thái, du lịch trang trại, miệt vườn... sẽ thu hút được khách du lịch từ khắp nơi trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn. Phát triển công nghiệp nông thôn có ý nghĩa rất quan trọng đến xóa đói nghèo ở Trung Quốc. Do các doanh nghiệp nông thôn thu hút trên 20% lao động nông thôn nên thu nhập gia tăng từ việc tham gia các hoạt động công nghiệp nông thôn giúp nâng cao đời sống của khu vực nông thôn. Sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở nông thôn góp phần tạo nên sự thành công trong việc giữ chân những người dân nông thôn ở lại sống và làm việc tại chính quê hương mình. Thúc đẩy công nghiệp hóa trong sản xuất công nghiệp ở địa phương vừa đảm bảo việc làm vừa đảm bảo môi trường sống cho người dân, đồng thời đẩy mạnh việc tiếp cận với thông tin và tin học cho người dân, đặc biệt là lớp trẻ, rút ngắn khoảng cách về trình độ nhận thức giữa người dân nông thôn và người dân đô thị.

Phát triển tiềm năng sẵn có của vùng

Dù đô thị hóa nông thôn với viễn cảnh thay đổi đời sống cho người nông dân rất hấp dẫn, nhưng điều quan trọng mà người dân nhận thấy vẫn là các dịch vụ tiện ích, dịch vụ công cộng và phúc lợi xã hội mà họ có được khi thực hiện đô thị hóa. Nếu nông thôn mới có được hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, cơ sở vật chất hạ tầng, cơ sở xử lý chất thải, hệ thống thông tin liên lạc hoàn chỉnh và tốt hơn nhiều so với trước kia, trẻ em được đi học trong những ngôi trường khang trang, người già được chăm sóc sức khỏe tốt, bệnh viện đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, an sinh xã hội tốt, việc làm được ổn định thì người dân chắc chắn sẽ sẵn sàng sống trong cộng đồng nông thôn mới và hiện tượng di cư hay bỏ lên các thành phố lớn tìm việc làm sẽ không còn.

Khi đầu tư làm mới hoặc cải tạo cơ sở vật chất hạ tầng cho địa phương thì nguồn kinh phí luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Thu hút vốn đầu tư cho địa phương, mở rộng chính sách bất động sản, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển là những chính sách mà hiện nay chính quyền địa phương các cấp đang áp dụng nhằm có được nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc phát triển nông thôn mới, đồng thời tạo môi trường kinh tế lành mạnh và cơ hội việc làm cho người dân.

Các địa phương cũng cần chú trọng đến việc phát huy tiềm lực sẵn có của vùng, về du lịch, về khai khoáng, về công nghiệp... để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, phát triển. Trong quá trình quy hoạch lại nông thôn, cần chú trọng đến việc sử dụng đất hiệu quả, và bố trí các ngành công nghiệp hợp lý, quan tâm đến nguyện vọng của người dân, tận dụng sự ủng hộ của Chính phủ, phân bổ hợp lý kinh phí hỗ trợ, tiết kiệm đầu tư và tăng hiệu quả sử dụng.

Bành Lạc

Nguồn: <http://www.chinajsb.cn>

ND: Quỳnh Anh